

“สงกรานต์”...ปีใหม่ไทย ประเพณีที่ขี้ดถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้ง โบราณกาล...ถือเป็นวันแห่งความรัก ความเอื้ออาทร ความผูกพันที่มีต่อกันทั้งจากคนในครอบครัว ชุมชน สังคม ศาสนา... ความเชื่อดั้งเดิมเก่าก่อนมีว่า การใช้ “น้ำ” นั้นเป็นตัวแทนเสมอเหมือนแก้ความร้อนช่วงเวลา ที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้รดให้แก่กัน เพื่อความชุ่มชื้น

ขอพรบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย แสดงความกตัญญูทวดเทวดาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้...สร้างความสมัคสมานสามัคคีในชุมชน ร่วมกันทำบุญให้ทาน ก่อพระเจดีย์ทราย...ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา



ตำนาน! เทศน์มหาชาติ บุญใหญ่ 131 ปี ศิริราชา

พร้อมๆไปกับการเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน

ทั้งยังสร้างความรู้สึผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน สร้างความรู้สึหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม...สิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม สถานที่ต่างๆ

สงกรานต์นี้ด้วยพลาณาภาพแห่ง “พระรัตนตรัย” ...“บุญกุศล” ที่ท่านได้ร่วมทำบุญ จงคุ้มครองรักษาให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกายมีความสบายใจ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงสืบไปด้วยเทอญ

○○○○

ตำนาน “การเทศน์มหาชาติ” เป็นการถ่ายทอดบทบาทชีวิตพระเวสสันดร ผู้มีความโอบอ้อมอารีบำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ในฐานะพระโพธิสัตว์ จัดเป็นเรื่องราวที่มีค่าแก่การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแก่สังคมในยุคปัจจุบัน...ถือเป็นประเพณีมีอยู่คู่สังคมไทยมานานแม้จะเป็น



ประเพณีโบราณ แต่ก็ไม่ล้าสมัย

ด้วยเพราะเป็นคติสอนใจคนในสังคมได้ทั้งในวันนี้และในวันหน้า จนกล่าวกันว่าเป็นคัมภีร์เล่มใหญ่ จะช่วยให้สังคมไทยมีทางออกในยุควิกฤติ...นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา แต่งพรรณนาเรื่องราวของพระเวสสันดร โดยแบ่งเป็นตอนๆได้ 18 กัณฑ์...

ยกตัวอย่าง กัณฑ์ที่ 1 ทศพร 19 พระคาถาสำหรับผู้ที่เกิดปีชวด

ว่าด้วยพรสิบประการที่พระอินทร์ทรงประทานแก่นางเทพธิดา ชื่อว่าผู้สดี ผู้เป็นมเหสีซึ่งทูลขอไว้ในวันจะจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ ลักษณะพร 10 ประการที่พระนางทูลขอเช่น ขอเกิดในสี่ที่ปราสาท ขอให้จักขุชาติคมขำ ขอให้ลิ้นไถ่โง่งโจนงคำ ขอให้มีความเป็นผู้สดี ขอให้ได้พระโอรสผู้มีบุญ ขอให้ท้องไม่บวมเมื่อครรภ์มี

อานิสงส์...จะได้รู้จักเป้าหมายในการอธิษฐานใจในการทำบุญทำกุศลว่า หวังจะให้ตนได้ประสบสุขอย่างไรบ้าง

กัณฑ์ที่ 2 ทิมพานต์ 184 พระคาถาสำหรับผู้ที่เกิดปีจอเมื่อพระนางผู้สดีจุติจากสวรรค์มาปฏิสนธิเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราช เมื่อเจริญวัย 16 พรรษาได้รับการอภิเษกเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทนต์ พระประมุขแห่งพระนครสี่ที่ ต่อมาประสูติพระราชนิเวศน์พระนามว่า "เวสสันดร"...

ในวันเดียวกันนั้น นางข้างฉัตรต้นใต้ได้ตกถูกเป็นข้างเผือกขาวบริสุทธิ์ ได้ชื่อว่า "ปัจฉิมชาติ"

ต่อมาพระเจ้าสุทนต์ได้ทรงมอบราชสมบัติแก่พระเวสสันดรและให้ทรงอภิเษกกับพระนางมัทรีเป็นคู่บารมีในการบริหารบ้านเมือง พระเวสสันดรทรงมีพระนิศย์นิยมไปในการบำเพ็ญทาน ทรงมุ่งจะบริจาคเป็นอารมณ์เมื่อเกิดภาวะฝนแล้งในแคว้นกลิงคะ ประชาชนจึงมาขอช้างปัจฉิมชาติ พระองค์ก็ทรงประทานให้

อันเป็นเหตุให้ชาวเมืองสี่ที่ไม่พอใจ

ทูลขอให้พระเจ้าสุทนต์เนรเทศไปสู่วป่าทิมพานต์

อานิสงส์...ในช่วงชีวิตหนึ่งจะไม่พลัดพรากจากความรัก ของรัก และยศศักดิ์ที่ตนมี

○○○○

วันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด "โรงพยาบาลศิริราช" ครบ 131 ปี...โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน

ในโอกาสนี้ ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "131 ปีศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ"

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 และรำลึก

ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิด

โรงพยาบาลศิริราชและผู้มีคุณูปการ

ต่อโรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งเป็น

การเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเทศน์มหาชาติ



และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ บูชาธรรมตามกำลังศรัทธา โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธในโรงพยาบาลศิริราช

ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมในครั้งนี้จงประมวลเป็นบุญญาบุญภาพให้ท่านและครอบครัว ประสบสุขเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสมบัติทุกประการ

การทำ "บุญ" ที่ดีนั้นควรถึงพร้อม 3 ขณะ ตั้งแต่คิด...ขณะทำ...และหลังจากทำแล้ว ใจต้องผ่องใส อิ่มใจ...สดชื่น "บุญ" จึงจะมีกำลังในการส่งผลได้ดีและทำกันไปตามกำลังที่เรามี ทำไปหลายๆ อย่าง อย่างต่อเนื่อง

"ศรัทธา" นำมาซึ่ง "ปาฏิหาริย์"...เชื่อไม่ใช่อะไรก็โปรดอย่าได้ลบหลู่.

● รัก-ยม